



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับย้ายผู้มีผลสอบ  
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รับสมัคร  
คัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับย้ายผู้มีผลสอบ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
(ด้านบริการทางวิชาการ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/  
รับย้ายผู้มีผลสอบ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๖ ราย ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
นางกชวรรณ เทียมวงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นายวาสิทธิ์ นงนุช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นายนำพล นามไพร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะหรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลภูเงิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นางจารุณี บุญคงที่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
นางสุกัญญา สิงห์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

/นาย...

นายภาณุวัฒน์ พันทวี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
บ้านแจ่มอารมณ์  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศ  
รับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกก็จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายปิติ หังไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด